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ที่ ๖๘๙/๒๔๗๗       คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๗ 

 

เร่ือง  กระทรวงกลาโหมขอหารือการที่จะเลิกยิงปืนเที่ยงบอกเวลา 
 

ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ฎ.๒๖๒๒/๒๔๗๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
ศกนี้   แจ้งมติของคณะรัฐมนตรี เร่ืองกระทรวงกลาโหมหารือการที่จะเลิกยิงปืนเที่ยงบอกเวลามา
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดูข้อกฎหมาย ว่าพระบรมราชโองการในเร่ืองนี้ เป็นกฎหมาย
เพียงใด  และการที่จะเลิกยิงปืนเที่ยงจะกระทบกระเทอืนทางกฎหมายอย่างไรบ้างนั้น 

บัดนี้  กรรมการร่างกฎหมายได้ประชุมตรวจพิจารณาเร่ืองนี้ เสร็จแล้วเห็นว่า
ประกาศฉบับนั้นเป็นแต่เพียงจ าพวกถ้อยค าของเจ้าพนักงาน ที่แจ้งให้ประชาชนพลเมืองทราบรู้ไว้
โดยได้รับพระบรมราชโองการมาจากพระมหากษัตริย์  และพระบรมราชโองการเช่นว่านี้  
พระมหากษัตริย์พระราชทานในฐานะที่พระองค์เป็นประมุขในทางบริหาร  ไม่ใช่โดยพระราช
อ านาจในทางนิติบัญญัติ  เหตุฉะนี้   ซึ่งถ้าจะเลิก จึ่งไม่จ าเป็นต้องตราขึ้ นเป็นกฎหมาย  ความ
พิสดารปรากฏในบันทกึของกรรมการร่างกฎหมายที่ได้เสนอมาพร้อมด้วยบันทกึนี้  ๔๐ ฉบับ 

 

 

(ลงชื่อ) หลวงประพนธน์ิติสรรค์ 
เลขาธกิาร 



บนัทึก 

เรื่อง จะเลิกยิงปืนเที่ยงบอกเวลา 

   

 

กรรมการร่างกฎหมายชุด ๓ แห่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเหน็ว่า ประกาศ
ยิงปืนปีชวดยังเป็น นพศก ๑๒๔๙  จะถือว่า เป็นกฎหมายไม่ได้  ประกาศฉบับนั้น เป็นแต่เพียง
จ าพวกค าบอกกล่าวของเจ้าพนักงานแจ้งให้ประชาชนพลเมืองทราบรู้ ไว้โดยรับพระบรมราช
โองการมาจากพระมหากษัตริย์  และไม่มีทางสงสัยเลย กระแสพระบรมราชโองการเช่นว่านี้
พระมหากษัตริย์พระราชทานในฐานะที่พระองค์เป็นประมุขในทางบริหาร  ไม่ใช่โดยพระราช
อ านาจในทางนิติบัญญัติซึ่งพระองค์ทรงมีอยู่  เพราะฉะนั้น ประกาศฉบับที่ว่านี้ จึ่งเป็นการกระท า
ในทางบริหาร ซึ่งถ้าจะยกเลิกกไ็ม่จ าเป็นต้องตราเป็นกฎหมาย  จะท าเป็นประกาศของรัฐมนตรี
เจ้ากระทรวงกน่็าจะเป็นการเพียงพอ  แต่โดยที่ประกาศยิงปืนเที่ยงนี้ ได้ออกโดยกระแสพระบรม
ราชโองการ ก่อนที่ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะออกประกาศยกเลิกประกาศนั้น ควรจะได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเสยีก่อน 

อนึ่งกรรมการร่างกฎหมายชุดนี้ ขอประทานเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า ตามข่าว
เท่าที่สามารถรวบรวมได้เกี่ยวแก่เร่ืองนี้   ประชาชนออกจะรู้สึกมีความเสียใจในอันที่จะให้เลิกยิง
ปืนเที่ยงเสีย  คณะกรรมการชุดนี้ จึ่งขอประทานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยความเคารพว่าได้โปรด
หยิบความข้อนี้ขึ้นประกอบการพิจารณาในเมื่อจะท าการชี้ขาดปัญหาเรื่องงดยิงปืนเที่ยงนี้ ด้วย 

 

 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
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Gas กระทรวงกลาโหมขอหารือการที่จะเลิกยิงปืนเทียงบอกเวลา

ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ฏ.๒๒๒๒ /๒๕๓ ลงวันที่ wo มิถุนายน
ศกนี้ แจ้งมติของคณะรัฐมนตรี เรื่องกระทรวงกลาโหมหารือการที่จะเลิกยิงปืนเที่ยงบอกเวลามา
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดูข้อกฎหมาย ว่าพระบรมราชโองการในเรื่องนี้เป็นกฎหมาย
เพียงใด และการที่จะเลิกยิงปืนเที่ยงจะกระทบกระเทือนทางกฎหมายอ
             ย่างไรบ้างนั้น

บัดนี้ กรรมการร่างกฎหมายได้ประชุมตรวจพิจารณาเรื่องนี้เสร็จแล้วเห็นว่า
ประกาศฉบับนั้นเป็นแต่เพียงจําพวกถ้อยคําของเจ้าพนักงาน ที่แจ้งให้ประชาชนพลเมืองทราบรู้ไว้
โดยได้รับพระบรมราชโองการมาจากพระมหากษัตริย์ และพระบรมราชโองการเช่นว่านี้
พระมหากษัตริย์พระราชทานในฐานะที่พระองค์เป็นประมุขในทางบริหาร ไม่ใช่โดยพระราช
อํานาจในทางนิติบัญญัติ เหตุฉะนี้ ซึ่งถ้าจะเลิก จึงไม่จําเป็นต้องตราขึ้นเป็นกฎหมาย ความ

พิสดารปรากฏในบันทึกของกรรมการร่างกฎหมายที่ได้เสนอมาพร้อมด้วยบันทึกนี้ ๕๐ ฉบับ

(ลงชื่อ)
              หลวงประพนธ์นิติสรรค์

เลขาธิการ
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Gar จะเลิกยิงปืนเทียงบอกเวลา

กรรมการร่างกฎหมายชุด ๓ แห่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า ประกาศ
ยิงปืนปีชวดยังเป็น นพศก ๑๒๕๕ จะถือว่า เป็นกฎหมายไม่ได้ ประกาศฉบับนั้น เป็นแต่เพียง
จําพวกคําบอกกล่าวของเจ้าพนักงานแจ้งให้ประชาชนพลเมืองทราบรู้ไว้โดยรับพระบรมราช
โองการมาจากพระมหากษัตริย์ และไม่มีทางสงสัยเลย กระแสพระบรมราชโองการเช่นว่านี้
พระมหากษัตริย์พระราชทานในฐานะที่พระองค์เป็นประมุขในทางบริหาร ไม่ใช่โดยพระราช
อํานาจในทางนิติบัญญัติซึ่งพระองค์ทรงมีอยู่ เพราะฉะนั้น ประกาศฉบับที่ว่านี้จึ่ง
             เป็นการกระทํา
ในทางบริหาร ซึ่งถ้าจะยกเลิกก็ไม่จําเป็นต้องตราเป็นกฎหมาย จะทําเป็นประกาศของรัฐมนตรี
เจ้ากระทรวงก็น่าจะเป็นการเพียงพอ แต่โดยที่ประกาศยิงปืนเที่ยงนี้ได้ออกโดยกระแสพระบรม
ราชโองการ ก่อนที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะออกประกาศยกเลิกประกาศนั้น ควรจะได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเสียก่อน

อนึ่งกรรมการร่างกฎหมายชุดนี้ขอประทานเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า ตามข่าว

เท่าที่สามารถรวบรวมได้เกียวแก่เรื่องนี่ ประชาชนออกจะรู้สึกมีความเสียใจในอันที่จะให้เลิกยิง

ปืนเทียงเสีย คณะกรรมการชุดนี่จึงขอประทานเสนอต่
             อคณะรัฐมนตรีด้วยความเคารพว่าได้โปรด
หยิบความข้อนี่ขึ้นประกอบการพิจารณาในเมือจะทําการชี้ขาดปัญหาเรื่องงดยิงปืนเทียงนีด้วย

คณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๓
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